

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ดีโล่ท์ โพลียูรีเทน เป็นน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนชนิดใส * เบเยอร์ ดีโล่ท์ โพลียูรีเทน เบอร์ ดี-105 ชนิดภายใน * เบเยอร์ ดีโล่ท์ โพลียูรีเทน เบอร์ ดี-305 ชนิดภายในและภายนอก ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว		
คุณสมบัติสำคัญ	* ทาง่าย ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม * ให้ความเงางาม เห็นลายไม้ * ทาได้พื้นที่มาก * ทนทานต่อการขีดข่วนและแรงกระแทก * ทนต่อสารเคมี กรด ด่าง และความชื้นได้ดี		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ดีโล่ท์ โพลียูรีเทน เหมาะสำหรับใช้กับไม้ พื้นปาร์เก้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ลานสเก็ต รางโบริวลิ้ง ฟอร์ซิลาส และพื้นคอนกรีต เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน)	38	44	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : โพลียูรีเทน * ลักษณะฟิล์มสี : เงาม * เวคสี : ใส * เนื้อสีโดยปริมาตร : 55% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) * แห้งสัมผัสได้ : 0.5 - 1 ชั่วโมง * เวลาแห้งก่อนทาทับ : 6 - 8 ชั่วโมง * เวลาแห้งใช้งานได้ : มากกว่า 24 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : 23 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรงขนอ่อน หรือเครื่องพ่น * การผสมก่อนใช้งาน : เบเยอร์ กิโนเนอร์ เบอร์ ที-15 (ควรใช้กินเนอร์เฉพาะเท่านั้น เนื่องจากกินเนอร์ชนิดอื่นอาจจะไม่สามารถละลายเกิดเป็นก้อนได้) * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะแต่ละชั้น ควรดูด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาดก่อนทาทับในแต่ละเที่ยว : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2 มิลลิเมตร แรงดัน 3 - 4 atm : หลีกเลี่ยงการใช้เชลแลคหรือแลคเกอร์ซิลเลอร์ เป็นรองพื้นเพราะจะทำให้เกิดการลอกหรือพองหลังการทายุ่นไม้ได้ : เทียบที่ 1 : พผสมเบเยอร์ ดีโล่ท์ โพลียูรีเทน เบอร์ ดี-105 : เบเยอร์ กิโนเนอร์ เบอร์ ที-15 = 3 : 1 ส่วน : เทียบที่ 2 และ 3 : พผสมเบเยอร์ ดีโล่ท์ โพลียูรีเทน เบอร์ ดี-105 : เบเยอร์ กิโนเนอร์ เบอร์ ที-15 = 4 : 1 ส่วน		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทำการอุดโป๊วต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : ถ้าเป็นไม้ที่เคลือบด้วย เบเยอร์ ยูนิเทคไว้ก่อน ให้สังเกตดูว่าฟิล์มสีเก่ายังอยู่หรือไม่มีการแตกล่อนของแผ่นฟิล์ม ให้ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบและทำความสะอาดจนหมดคราบสกปรกและฝุ่น ก่อนการเคลือบผิวใหม่ : ถ้ามีการแตกล่อนของแผ่นฟิล์ม หรือเป็นสารเคลือบผิวชนิดอื่นๆ ให้ขัดสีที่เคลือบผิวออกทั้งหมดจนถึงเนื้อไม้เดิมแล้วทำตามขั้นตอนต่อไป * ระบบสี : พื้นผิวไม้ * รองพื้น : เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ เบอร์ บี-2000 สำหรับพื้นผิวไม้มียาง หรือ จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ เบอร์ บี-2400 สำหรับพื้นผิวไม้มีเสี้ยน ระบุปริมาณ * กับหน้า : เบเยอร์ ดีโล่ท์ โพลียูรีเทน เบอร์ ดี-105 สำหรับภายใน หรือ : เบเยอร์ ดีโล่ท์ โพลียูรีเทน เบอร์ ดี-305 สำหรับภายในและภายนอก จำนวน 2 - 4 เที่ยว		
การเก็บรักษา	: เก็บไว้ในที่มืดประมาณ 1 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิท : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไวกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อาย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: ควรระมัดระวังระบบการระบายอากาศที่อาจจะทำให้เกิดการแท้งตัวที่สมบูรณ์ อุณหภูมิขณะทำงานไม่ต่ำหรือสูงเกินไป : อาย่าสูดดม : เก็บให้พ้นมือเด็ก : ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน		